

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Quý IV năm 2024 của UBND thành phố Vũng Tàu.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 7909/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2024 của UBND thành phố Vũng Tàu)

STT	NỘI DUNG	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	NGƯỜI HOẶC CƠ QUAN PHỐI HỢP	TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
I	Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu – Đ/c Hoàng Vũ Thành			
1	Tiếp tục thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh, Thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể các giải pháp và lộ trình để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, trong đó xác định nhiệm vụ phải thực hiện hoàn thành trong năm 2024.	Phòng Tài chính – Kế hoạch	Văn phòng HĐND và UBND thành phố, UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên
2	Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 08/7/2022 của Thành ủy về “ <i>huy động mọi nguồn lực đầu tư vào các dự án trọng điểm tại thành phố Vũng Tàu</i> ”. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp với tinh thần “ <i>đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã làm phải hiệu quả</i> ”.	Phòng Tài chính – Kế hoạch	Chủ đầu tư, UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên
3	Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 24-CTr/TU, ngày 29/7/2022 của Thành ủy Vũng Tàu về “ <i>thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn 2045</i> ”.	Phòng Tài chính – Kế hoạch	Phòng Kinh tế, Y tế, VHTT, UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên

4	Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025	Phòng Tài chính – Kế hoạch	Văn phòng HĐND và UBND thành phố, UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 12
5	Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công tháng 10, 11 năm 2024	Phòng Tài chính – Kế hoạch	Văn phòng, PKtế, CCTkế, Cơ quan, đơn vị liên quan; UBND 17 phường, xã	Tháng 10, 11
6	Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các dự án trọng điểm tháng 10, 11 năm 2024	Phòng Tài chính – Kế hoạch	Các chủ đầu tư	Tháng 10, 11
7	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025	Phòng Tài chính – Kế hoạch	Các chủ đầu tư	Tháng 12
8	Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án trọng điểm năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025	Phòng Tài chính – Kế hoạch	Phòng QLĐT, TN-MT, Trung tâm PTQĐ, Ban Quản lý DABTXD TPVT	Tháng 12
9	Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách tháng 10, 11 năm 2024 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Phòng Tài chính – Kế hoạch	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã.	Tháng 10, 11
10	Báo cáo đánh giá ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2025 thành phố Vũng Tàu	Phòng Tài chính – Kế hoạch	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã.	Tháng 12
11	Tham mưu UBND thành phố Vũng Tàu trình HĐND thành phố Vũng Tàu thông qua các Tờ trình, Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch, bổ sung kế hoạch vốn đợt 2 đối với các công trình đầu tư công; công trình đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách thành phố Vũng Tàu năm 2024	Phòng Tài chính – Kế hoạch	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã.	Thường xuyên
12	Kịp thời tham mưu UBND thành phố có ý kiến về nội dung Dự án đầu tư nhằm hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục, sớm triển khai đầu tư dự án. Kịp thời thẩm định, cấp giấy phép kinh doanh, thay đổi nội dung kinh doanh của các hộ kinh doanh.	Phòng Tài chính – Kế hoạch	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên
13	Tăng cường biện pháp thu thuế, phí; đảm bảo huy động kịp thời, đầy đủ vào ngân sách Nhà nước; thường xuyên kiểm tra chống thất thu thuế; đôn đốc thu thuế nợ đọng và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.	Chi cục Thuế Vũng	Phòng Tài chính - Kế hoạch, các UBND	Thường xuyên

		Tàu – Côn Đảo	phường. xã; Ban quản lý các chợ.	
14	Thực hiện thu ngân sách đạt kế hoạch năm 2024 (không bao gồm số thu tiền sử dụng đất);	Chi cục Thuế Vũng Tàu – Côn Đảo	Phòng Tài chính - Kế hoạch, các UBND phường. xã; Ban quản lý các chợ.	Thường xuyên
15	Thực hiện công tác giao nhận chỉ tiêu thuế theo kế hoạch năm 2025 của UBND Thành phố cho các phường, xã, cơ quan, đơn vị; kiểm soát, quản lý chi ngân sách, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí.	Chi cục Thuế Vũng Tàu – Côn Đảo Phòng Tài chính - Kế hoạch,	UBND phường. xã; Ban quản lý các chợ.	Thường xuyên
16	Quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản công	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã.		Thường xuyên
17	Bảo đảm công tác quốc phòng; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, KSQS, canh gác, sẵn sàng lực lượng phương tiện ứng phó với mọi tình huống.	Ban CHQSTP	UBND các phường, xã và cơ quan liên quan	Thường xuyên
18	Tổ chức diễn tập chiến đấu các phường trong Khu vực phòng thủ năm 2024	Ban CHQSTP	Công an thành phố, UBND phường, xã	Theo Kế hoạch
19	Tiếp tục triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn năm 2023.	Công an TP	Các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã.	Thường xuyên
20	Tổ chức triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và đối ngoại quan trọng của đất nước và địa phương.	Công an TPVT	Các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã.	Thường xuyên
21	Tăng cường các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội theo chỉ tiêu đã đề ra. Tiếp tục triển khai đấu tranh có hiệu quả với số đối tượng trọng điểm về hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao; triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm chống người thi hành công vụ; vận động đầu thú và truy bắt các đối tượng truy nã; nâng cao tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.	Công an TPVT	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên

22	Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giảm thiểu tai nạn giao thông, triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tổ chức Sơ kết 01 năm triển khai xây dựng “Thành phố Vũng Tàu An toàn giao thông” theo kế hoạch.	Công an TPVT	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên
23	Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố	Công an TPVT	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên
24	Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 17 tháng 6 năm 2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng “ <i>Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị</i> ”; xây dựng “ <i>Phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc</i> ” trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Công an TPVT và UBND các phường	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên
25	Chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu Thành phố khi có tình huống thiên tai xảy ra.	Phòng Kinh tế	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã	Thường xuyên
26	Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị, triển khai lập hồ sơ các Khu vực phát triển đô thị	Phòng Quản lý đô thị	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên
27	Rà soát, tổng hợp báo cáo công tác thi hành án hành chính; công tác nội chính	Phòng Tư pháp	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã	Thường xuyên
28	Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Luật Tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo	Thanh tra Thành phố	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên
29	Tiếp công dân định kỳ hàng tuần	Trung tâm PTQĐ, Phòng Tài nguyên và Môi trường	Văn phòng, Các Cơ quan, đơn vị UBND các phường, xã	Thường xuyên

30	Thực hiện kiểm tra cải cách hành chính năm 2024, Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2024 theo Kế hoạch	Phòng Nội vụ	VP. HĐND&UBND, P.TNMT, các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã.	Thường xuyên
31	Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của ban chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức	Phòng Nội vụ	Các CQ, đơn vị liên quan	Thường xuyên
32	Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương, Khóa XII	Phòng Nội vụ	Các CQ, đơn vị liên quan	Thường xuyên
33	- Bổ sung chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch - Bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất - Xây dựng Kế hoạch tiếp nhận, quản lý Trung tâm Y tế thành phố	Phòng Nội vụ	Các CQ, đơn vị liên quan	Quý IV
34	Sắp xếp CBCCVC theo vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt.	Phòng Nội vụ	Các CQ, đơn vị liên quan	Thường xuyên
35	Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ	Phòng Nội vụ	Các CQ, đơn vị liên quan	Thường xuyên
36	- Đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2024 đối với tập thể, cá nhân trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Hội Chữ Thập đỏ thành phố, người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.	Phòng Nội vụ		
37	Kiện toàn các chức danh lãnh đạo CCVC các phòng, ban, đơn vị, phường, xã.	Phòng Nội vụ	Các CQ, đơn vị liên quan	Thường xuyên
38	Tổ chức thi tuyển viên chức lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp giáo dục, thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý vị trí Phó Trưởng Phòng Kinh tế, Phó Chánh Thanh tra và Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Vũng Tàu. Xây dựng Kế hoạch thi tuyển viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2025. Hoàn thành Kế hoạch rà soát, điều chỉnh chuyển nhân viên Kế toán các trường (thực hiện theo Nghị định 59/2020/NĐ-CP của Chính phủ); hoàn thành kế hoạch điều chỉnh chuyển viên chức dôi dư sau khi bỏ biên chế các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập năm học 2024-2025;	Phòng Nội vụ	Các CQ, đơn vị liên quan	Quý IV

39	Tiếp tục tham mưu, thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với CBCCVC, người lao động.	Phòng Nội vụ	Các CQ, đơn vị liên quan	Thường xuyên
40	Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với CBCCVC	Phòng Nội vụ	Các CQ, đơn vị liên quan	Quý IV
41	Ban hành Quyết định khen thưởng các phong trào thi đua của thành phố	Phòng Nội vụ	Các CQ, đơn vị liên quan	Thường xuyên
42	Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức để kịp thời thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Thực hiện chấm điểm, đánh giá xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn thành phố, phường, xã.	Phòng Nội vụ	Các CQ, đơn vị liên quan	Quý IV
43	Tiếp tục ban hành các văn chỉ đạo về công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn thành phố. Phối hợp UBND các phường, xã hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan.	Phòng Nội vụ	Các CQ, đơn vị liên quan	Thường xuyên
44	Sắp xếp hồ sơ tài liệu từ năm 2016 đến 2019 của Phòng Nội vụ để chuẩn bị cho công tác chỉnh lý. Tham mưu phương án giải quyết tình trạng tài liệu tồn đọng, tích đọng tại các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường.	Phòng Nội vụ	Các CQ, đơn vị liên quan	Quý IV
45	Báo cáo UBND tỉnh, Sở Nội vụ kết quả tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức theo các chỉ đạo của UBND Tỉnh và các kết luận thanh tra.	Phòng Nội vụ	Các CQ, đơn vị liên quan	Thường xuyên
46	Báo cáo UBND tỉnh, Sở Nội vụ kết quả tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức theo các chỉ đạo của UBND Tỉnh và các kết luận thanh tra.	Phòng Nội vụ	Các CQ, đơn vị liên quan	Thường xuyên
47	Ban hành Chương trình công tác quý IV năm 2024	Văn phòng	Các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã.	Tháng 9, 10

48	Giao ban Quý IV năm 2024 với các cơ quan, đơn vị, phường, xã	Văn phòng	UBND các phường, xã và cơ quan liên quan	Tháng 12
49	Tổ chức họp tập thể UBND Thành phố thường kỳ.	Văn phòng	UBND các phường, xã và cơ quan liên quan	Theo định kỳ
50	Giao ban Tháng công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thu - chi ngân sách, nội vụ, nội chính....	Văn phòng	PTCKH, CCTKVVTCD, UBND các phường, xã và cơ quan liên quan	Theo định kỳ
51	Triển khai thực hiện công tác ngoại vụ của Thành phố theo quy định	Văn phòng	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã.	Thường xuyên
52	Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính	Văn phòng	UBND các phường, xã và cơ quan liên quan	Thường xuyên
53	Trình các Tờ trình, kế hoạch tại kỳ họp lần thứ 15 và 16 HĐND Thành phố, khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026	Văn phòng; PTCKH	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 10, 12
54	Ban hành các Quyết định, Kế hoạch để triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND Thành phố, khóa VII	Phòng Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND TPVT	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 12
55	Chỉ đạo giải quyết vướng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công trên địa bàn do Thành phố làm chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo theo kế hoạch - Tập trung triển khai thực hiện các dự án trọng điểm chỉnh trang trục đường Thùy Vân - Tập trung khởi công các dự án có đủ điều kiện trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2024.	P.TNMT, TTPTQĐT, Ban Quản lý dự án	Các Phó CT Các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên

II	Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu – Đ/c Vũ Hồng Thuận			
1	Tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động phối hợp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5.	Phòng Kinh tế	UBND các phường, xã, Các đồn BP, BQL các cảng cá	Thường xuyên
2	Tiếp tục thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa;	Phòng Kinh tế	Phòng TC-KH, UBND các phường, xã	Thường xuyên
3	Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.	Phòng Kinh tế	Phòng TC-KH, UBND các phường, xã	Thường xuyên
4	Triển khai xét, công nhận sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2024.	Phòng Kinh tế	Phòng TC-KH, UBND các phường, xã	Thường xuyên
5	Hoàn thiện, trình và triển khai thực hiện Kế hoạch di dời tàu cá, thực hiện dự án nạo vét Kênh Bến Đình.	Phòng Kinh tế	UBND các phường, xã và các đơn vị có liên quan	Theo Kế hoạch
6	Triển khai Kế hoạch cưỡng chế nuôi trồng thủy sản lồng, bè, đặng đáy ngoài quy hoạch tại khu vực Bãi Trước	Phòng Kinh tế, TNMT	Phòng Tư pháp, UBND các phường, xã có liên quan, các sở, ngành	Theo kế hoạch
7	Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Phương án “Quản lý, sắp xếp các khu neo đậu tạm thời cho tàu cá khai thác hải sản ven bờ (bao gồm cả thuyền thúng và phương tiện không gắn máy khác)	Phòng Kinh tế	UBND các phường, xã và các đơn vị có liên quan	Thường xuyên
8	Tiếp tục triển khai tổ chức thanh lý các hợp đồng nhận khoán bảo vệ rừng theo kế hoạch số 2370/KH-UBND ngày 19/03/2024 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc thanh lý hợp đồng nhận khoán theo chương trình 327 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Phòng Kinh tế	P.TNMT, Cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã	Thường xuyên

9	Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh và quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố Vũng Tàu; Triển khai công tác duy trì vùng an toàn bệnh Đại ở động vật	Phòng Kinh tế	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã	Thường xuyên
10	Tổng hợp, phê duyệt danh sách và tổ chức di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu dân cư (Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.)	Phòng Kinh tế	Các cơ quan, đơn vị liên quan.	Thường xuyên
11	Triển khai các giải pháp đảm bảo cung cầu hóa dịp cuối năm. Khảo sát, tổ chức chợ hoa, cây cảnh dịp Tết Nguyên đán 2025.	Phòng Kinh tế	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã	Theo Kế hoạch
12	Hoàn thiện, trình phương án Phố đi bộ, ẩm thực Trung Trắc – Trung Nhị. Triển khai thực hiện thí điểm “Chợ ẩm thực Rạch Dừa” (khi được phê duyệt).	Phòng Kinh tế	Các cơ quan, đơn vị liên quan.	Theo Kế hoạch
13	Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2024	Phòng Kinh tế	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã	Theo Kế hoạch
14	Tổ chức ký cam kết đảm bảo ATTP đối với các hộ sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực Công Thương, Nông nghiệp và PTNT. Duy trì các trạm kiểm nghiệm nhanh ATTP tại các chợ.	Phòng Kinh tế	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã	Thường xuyên
15	Triển khai công tác hướng dẫn các quy định của pháp luật về sáng kiến năm 2024 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu; Tổ chức xét, công nhận sáng kiến cơ sở năm 2024.	Phòng Kinh tế	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã	Theo kế hoạch
16	Tăng cường phối hợp kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn điện; phòng, chống cháy, nổ tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, nhất là dịp Tết Nguyên đán	Công an TP, Phòng Kinh tế	Điện lực TP, BQL các Chợ, P.QLĐT	Thường xuyên
17	Tổ chức kiểm tra Đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng đóng gói sẵn, lĩnh vực Công Thương, Nông nghiệp tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Phòng Kinh tế	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã	Thường xuyên

18	Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu về thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 11/7/2017 về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 định hướng đến năm 2025	Phòng Kinh tế	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã	Thường xuyên
19	Tổ chức thu Quỹ phòng, chống thiên tai đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp năm 2024.	Phòng Kinh tế	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã	Theo kế hoạch
20	Tổ chức kiểm tra sửa chữa, khắc phục kịp thời các công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai năm 2024	Phòng Kinh tế	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã	Thường xuyên
21	Thường xuyên nắm bắt thông tin, ứng trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xử lý các tình huống thiên tai có thể xảy ra.	Phòng Kinh tế	Các đơn vị liên quan	Thường xuyên
22	Tham mưu tổ chức đánh giá và Quyết định công nhận các chợ, Siêu thị; Trung Tâm thương mại đạt tiêu chuẩn Văn minh thương mại năm 2024.	Phòng Kinh tế	BQL các chợ, Các cơ quan, đơn vị liên quan.	Thường xuyên
23	Giao ban về công tác quản Trật tự đô thị.	P.QLĐT P.TNMT, TTPTQĐ, Văn phòng	UBND các phường, xã, Các cơ quan, đơn vị liên quan	Theo kế hoạch
24	Tiếp công dân định kỳ hàng tuần	Trung tâm PTQĐ, Phòng Tài nguyên và Môi trường	Văn phòng, Các Cơ quan, đơn vị UBND các phường, xã	Thường xuyên
25	Tiếp tục thực hiện kế hoạch “Xử lý các điểm đen về ô nhiễm môi trường” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, giải quyết 100% điểm đen ô nhiễm môi trường trên địa bàn	Phòng Tài nguyên và Môi trường	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã	Thường xuyên
26	Thực hiện các dự án thuộc Đề án tổng thể bảo vệ môi trường thành phố Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030: + Dự án Khảo sát, thống kê, điều tra danh sách các cơ sở nằm trong khu dân cư, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố dự kiến di dời. + Dự án Khảo sát, thống kê, điều tra danh sách các cơ sở, hộ gia đình khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.	Phòng Tài nguyên và Môi trường	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã	Thường xuyên

27	Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn theo Đề án phân loại chất thải tại nguồn của UBND tỉnh.	Phòng Tài nguyên và Môi trường	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã	Thường xuyên
28	Ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước trên địa bàn thành phố.	Phòng Tài nguyên và Môi trường	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã	Thường xuyên
29	Tăng cường chỉ đạo kiểm tra về lĩnh vực môi trường, xã thải (khu vực Bãi trước)			
30	Thực hiện thu phí xử lý nước thải công nghiệp đối với các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.	Phòng Tài nguyên và Môi trường	UBND các phường, xã	Thường xuyên
31	Tổ chức kiểm tra, kiểm soát chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn (Dự kiến kiểm tra 20 cơ sở sản xuất); tăng cường kiểm tra các các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, tập trung vào các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nằm xen lẫn trong các khu dân cư, các cơ sở chế biến hải sản, giết mổ, các cơ sở kinh doanh ven biển; tích cực phối hợp với các Sở, ngành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để xử lý các điểm nóng về môi trường trên địa bàn.	Phòng Tài nguyên và Môi trường	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên
32	Phát động, phối hợp thực hiện các hoạt động dọn vệ sinh môi trường, Chương trình ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn	Phòng Tài nguyên và Môi trường	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã	Thường xuyên
33	Tăng cường công tác xác minh, giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại, tố cáo mới phát sinh và các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng trong lĩnh vực tài nguyên môi trường.	P.TNMT, Thanh tra Thành phố	Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các phường, xã.	Thường xuyên
34	Tham gia các phiên Tòa theo nhiệm vụ và theo ủy quyền của Chủ tịch UBND Thành phố.	Phòng Tài nguyên và Môi trường	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên
35	Xây dựng Đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về <i>Phát triển thành phố Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế</i> .	Phòng Quản lý đô thị	Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan	Theo kế hoạch
36	Đẩy nhanh thực hiện thiết kế đô thị các trục đường chính sau khi các đồ án quy hoạch phân khu được phê duyệt	Phòng Quản lý đô thị	Các CQ, đơn vị liên quan,	Thường xuyên

37	Tiếp tục tham mưu các giải pháp chống ùn tắc giao thông, chống ngập nước trên địa bàn thành phố. Tham mưu công tác bảo trì đường bộ đối với các tuyến đường do thành phố quản lý theo phân cấp.	Phòng Quản lý đô thị	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã.	Thường xuyên
38	Kiểm tra, đôn đốc, giám sát các công trình xây dựng không phép, sai giấy phép được cấp, các công trình xây dựng tại các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố Vũng Tàu theo kế hoạch; Đôn đốc các trường hợp chưa xử lý dứt điểm	Phòng Quản lý đô thị	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã.	Thường xuyên
39	Tiếp tục thực hiện nội dung đăng ký đột phá năm 2020 về “nâng cao hiệu quả công tác chỉnh trang đô thị - xây dựng tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị”.	Phòng Quản lý đô thị	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên
40	Tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả việc “Lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè” trên địa bàn Thành phố.	Phòng Quản lý đô thị	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên
41	Tiếp tục triển khai thực hiện “Đề án điều chỉnh đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố”	Phòng Quản lý đô thị	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã.	Thường xuyên
42	Đôn đốc việc thẩm định, trình phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc Thành phố Vũng Tàu	Phòng Quản lý đô thị	Phòng TCKH, Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã.	Thường xuyên
43	Tiếp tục tham mưu triển khai tổ chức thu phí Đề án nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè; điều chỉnh những vấn đề bất cập	UBND 15 phường	P. Quản lý đô thị; P. TNMT, các CQ, đơn vị liên quan	Thường xuyên
44	Các cơ quan, đơn vị đoàn thể từ thành phố đến cơ sở tuyên truyền, vận động CBCCV-VC, đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè; kiểm tra, xử lý các biển hiệu, quảng cáo trái quy định; không có hành động hoặc hành vi tiếp tay lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh; trong đó Đảng viên, CBCCV-VC phải là những người gương mẫu thực hiện.	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã.	Thường xuyên
45	Tiếp tục thực hiện khâu đột phá “Nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm điều hành thông minh thành phố Vũng Tàu” theo Nghị quyết số 02-NQ-TU ngày 29/12/2020 của Thành ủy	Văn phòng	UBND các phường, xã và cơ quan liên quan	Thường xuyên
46	Hướng dẫn các đơn vị triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động điều hành; Duy trì và phát huy hiệu quả mô hình lấy ý kiến nhân dân bằng hệ thống điện tử phục vụ cải cách hành chính.	Văn phòng	UBND các phường, xã và cơ quan liên quan	Thường xuyên
47	Bổ sung các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo quy định.	Văn phòng	UBND các phường, xã và cơ quan liên quan	Thường xuyên

48	Thực hiện ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố theo quy trình “4 tại chỗ”	Văn phòng	UBND các phường, xã và cơ quan liên quan	Thường xuyên
49	Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu	Văn phòng	Văn phòng; UBND các phường, xã và cơ quan liên quan	Thường xuyên
50	Xây dựng kế hoạch “Nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm điều hành thông minh thành phố Vũng Tàu”.	Phòng Văn hoá và Thông tin	UBND các phường, xã và cơ quan liên quan	Thường xuyên
51	Tiếp tục triển khai nhiệm vụ trọng tâm về Chuyển đổi số và thực hiện phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về Chuyển đổi số 2024	Phòng Văn hoá và Thông tin	UBND các phường, xã và cơ quan liên quan	Thường xuyên
52	Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/5/2021 của Tỉnh ủy về “chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách thủ tục hành chính” và Đề án “phát triển đô thị thông minh tinh giai đoạn 2020-2022, định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 16/5/2022 của Thành ủy Vũng Tàu về “nhiệm vụ, giải pháp xây dựng thành phố Vũng Tàu thành đô thị thông minh”. Tăng cường các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế.	P. VH TT, P. QLĐT, Văn phòng.	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã.	Thường xuyên
53	Hoàn thành công tác chuẩn bị hồ sơ đánh giá, chấm điểm năm 2024 phục vụ Đoàn kiểm tra, đánh giá công tác Chuyển đổi số năm 2024	Phòng Văn hoá và Thông tin	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Quý IV
54	Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố	Công an TP	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên
55	Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn thành phố.	Công an TP	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên
III	Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu – Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương			
1.	Tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Các ngày Lễ hội, sự kiện quan trọng; các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng bộ, chính quyền Thành phố; tuyên truyền nhân dân và du khách nâng cao nhận thức, ý thức tự giác thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường	Phòng Văn hoá và Thông tin	Các cơ quan, đơn vị liên quan.	Thường xuyên

2.	Triển khai tổ chức các hoạt động, sự kiện, lễ hội kích cầu du lịch 3 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Phòng Văn hoá và Thông tin	Các cơ quan, đơn vị liên quan.	Thường xuyên
3.	Thành lập Đội thi tham gia Hội thi “Thuyết minh viên giỏi” tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần IV năm 2024 tại huyện Châu Đức	Phòng Văn hoá và Thông tin	Các đơn vị liên quan.	Tháng 11
4.	Tổ chức bình xét khu phố văn hóa năm 2024	Phòng Văn hoá và Thông tin	Các cơ quan, đơn vị liên quan.	Tháng 12
5.	Ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa 2025; Công tác gia đình năm 2025.	Phòng Văn hoá và Thông tin	Các cơ quan, đơn vị liên quan.	Tháng 12
6.	Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa ...;	Phòng Văn hoá và Thông tin	Công an TP, Các cơ quan, đơn vị liên quan.	Thường xuyên
7.	Tiếp tục kiểm tra, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm việc quảng cáo, rao vặt trái phép, đảm bảo trật tự và mỹ quan đô thị	Phòng Văn hoá và Thông tin	P. QLĐT, Đội TTĐT, UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên
8.	Tiếp tục kiểm tra thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú, du lịch theo quy định; công tác vệ sinh môi trường; văn hoá văn minh; an toàn, an ninh trật tự.	Phòng Văn hoá và Thông tin	CATP, P.TCKH, PKT, TTQL và HT khách du lịch, UBND các phường, xã	Thường xuyên
9.	Triển khai kế hoạch tổ chức du lịch cộng đồng tại xã Long Sơn	Phòng Văn hoá và Thông tin	CATP, P.TCKH, PKT, TTQL và HT khách du lịch, UBND các phường, xã	Tháng 10
10.	Ban hành Phương án quản lý, vận hành Đường sách Vũng Tàu	Phòng Văn hoá và Thông tin	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 11
11.	Tổ chức cuộc thi lựa chọn Slogan du lịch Vũng Tàu	Phòng Văn hoá và Thông tin	TTQL và HT khách du lịch; Các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 12
12.	Giao ban tháng khối Văn hoá, xã hội.	Văn phòng	Cơ quan liên quan	Theo định kỳ

13.	Tiếp công dân định kỳ hàng tuần	Các Cơ quan, đơn vị liên quan	Văn phòng, Các Cơ quan, đơn vị UBND các phường, xã	Thường xuyên
14.	Tiếp tục triển khai công tác y tế dự phòng; thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống dịch bệnh trong nhân dân; tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch bệnh kịp thời, hiệu quả, không để dịch bệnh xảy ra trên diện rộng	TTYTTTP Phòng Y tế	Các cơ quan, đơn vị liên quan.	Thường xuyên
15.	Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy chế chuyên môn về Dược và các quy định pháp luật về kinh doanh, quảng cáo thuốc, kinh doanh quảng cáo mỹ phẩm; Kiểm tra hoạt động kinh doanh, quảng cáo về trang thiết bị y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế; kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và YHCT tư nhân	Phòng Y tế	Công an thành phố; đội quản lý thị trường số 2; Các cơ quan, đơn vị liên quan.	Thường xuyên
16.	Tiếp tục triển khai Kế hoạch kiểm tra giám sát các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế trên địa bàn.	Phòng Y tế	TTYT thành phố, Trạm y tế các phường, xã; trung tâm dân số TP.	Thường xuyên
17.	Chủ động phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh mới nổi, tái nổi và không để dịch chống dịch. Tiếp tục theo dõi diễn biến dịch COVID-19, nhất là các biến thể mới. Tăng cường giám sát và có biện pháp phòng chống kịp thời các bệnh có số mắc cao như tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi.... Đảm bảo không để xảy ra các trường hợp dịch bệnh bùng phát và lan rộng	Phòng Y tế	TTYT thành phố, Trạm y tế các phường, xã; Các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên
18.	Phối hợp với các ban, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố, đồng thời xử lý nghiêm đối với các cơ sở vi phạm về kinh doanh, chế biến thực phẩm. Đặc biệt trước, trong và sau dịp Tết dương lịch 2025 và trong thời gian diễn ra các sự kiện, lễ hội trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Phòng Y tế	TTYT thành phố, phòng Kinh tế, Công an thành phố ; Các cơ quan, đơn vị liên quan	Quý IV
19.	Phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố phổ biến, tuyên truyền chính sách BHYT; ứng dụng BHXH số VssID. Phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ thành phố tiếp tục triển khai công tác hiến máu nhân đạo trên địa bàn thành phố.	Phòng Y tế	BHXXH thành phố, Hội chữ Thập đỏ thành phố; Các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên
20.	Phối hợp với Trung tâm Y tế, Ban chỉ huy Quân sự, Công an thành phố tham mưu và tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ Quân sự và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2025	Phòng Y tế	TTYT thành phố, phòng Kinh tế, BCHQS, Công an thành phố ; Các cơ quan, đơn vị liên quan	Quý IV

21.	Tổ chức hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về hành nghề Y, Dược tư nhân và Giao ban hành nghề Y, Dược tư nhân quý III và IV năm 2024	Phòng Y tế	Các cơ sở hành nghề Y, Dược tư nhân trên địa bàn thành phố	Quý IV
22.	Tiếp tục thực hiện tốt công tác chi trả trợ cấp ưu đãi và các chính sách đền ơn, đáp nghĩa đối với các đối tượng chính sách và người có công; kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và các chương trình thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên
23.	Tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp trong việc thực hiện pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội.	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã.	Thường xuyên
24.	Thực hiện việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động thành phố Vũng Tàu; giải quyết việc làm tăng thêm năm 2024	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	UBND các phường, xã.	Quý IV
25.	Thực hiện Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2024	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã.	Tháng 9 đến 12/2024
26.	Tiếp tục triển khai hướng dẫn phường, xã về việc lập danh sách mua thẻ BHYT cho người nghèo, người đủ 65 tuổi theo Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND ngày 17/7/2024 của HĐND tỉnh năm 2024.	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã.	Thường xuyên
27.	Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình cai nghiện ma túy, quản lý người nghiện sau cai trên địa bàn Thành phố	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	Công an TP, P.YT, P.VHTT, P.TCKH, TT Y tế, UBND các phường, xã	Thường xuyên
28.	Tổ chức hòa giải tranh chấp lao động	Phòng Lao động - Thương	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên

		binh và Xã hội		
29.	Tiếp tục thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2024.	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã.	Thường xuyên
30.	Tiếp tục thực hiện công tác trợ giúp xã hội và các chương trình thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội năm 2024	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã.	Thường xuyên
31.	Tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2024"	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Các trường học, UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 10
32.	Tổ chức các hoạt động chào mừng 42 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã	Tháng 11
33.	Đăng ký đánh giá ngoài, công nhận chuẩn chất lượng giáo dục, chuẩn Quốc gia các trường học	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Các cơ quan, đơn vị liên quan; các trường học	Thường xuyên
34.	Tiếp tục triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Vũng Tàu theo Kế hoạch năm 2024	Phòng Tư pháp	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã	Thường xuyên
35.	Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 trên địa bàn thành phố	Phòng Tư pháp	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã	Tháng 11
36.	Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024"	Phòng Tư pháp	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã	Tháng 10
37.	Tổ chức chấm điểm, công nhận xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật	Phòng Tư pháp	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã	Tháng 12

38.	Tổng kết công tác Tư pháp năm 2024 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu	Phòng Tư pháp	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã	Tháng 12
39.	Tiếp tục thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố; góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật	Phòng Tư pháp	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã	Thường xuyên
40.	Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hộ tịch và chứng thực	Phòng Tư pháp	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã	Thường xuyên
41.	Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024)	Ban CHQS TPVT	UBND các phường, xã và cơ quan liên quan	Theo kế hoạch
42.	Triển khai các lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4; đồng thời triệu tập cán bộ thuộc đối tượng 2, 3 tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức.	Ban CHQS	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên
43.	Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024; triển khai các cao điểm phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh an toàn các cao điểm.	CATP	Các CQ, đơn vị liên quan	Thường xuyên
44.	Tổ chức Lễ công bố thành phố Vũng Tàu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2023.	Phòng Kinh tế	Các cơ quan, đơn vị liên quan.	Năm 2024
IV	Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu – Đ/c Nguyễn Trọng Thụy			
1	Tiếp tục thực hiện khâu đột phá năm 2021 “Tập trung công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức khởi công các công trình thiết yếu, phục vụ cuộc sống người dân như: các tuyến đường ngang, các khu tái định cư”...	Phòng Tài nguyên và Môi trường	TTPTQĐ, UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên
2	Tiếp tục triển khai công tác kiểm kê đất đai năm 2024	Phòng Tài nguyên và Môi trường	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã	Quý IV
3	Tăng cường quản lý đất do nhà nước quản lý theo quy định.	UBND các phường, xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên
4	Tiếp tục chỉ đạo rà soát, đề xuất UBND thành phố cập nhật, bổ sung danh mục đất công đưa vào quản lý theo quy định	Các cơ quan, đơn	P. Tài nguyên và Môi trường	Thường xuyên

		vị, đoàn thể, UBND các phường, xã		
5	Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng và kịp thời cưỡng chế các công trình vi phạm nhằm nâng cao tính rắn đẽ, chống nguy cơ tái phạm và ngăn chặn việc tự ý phân lô bán nền trên địa bàn thành phố	Phòng Tài nguyên và Môi trường	Phòng QLĐT, Đội TTĐT, CATP, Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã	Thường xuyên
6	Giao ban tháng về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.	P. TNMT, TTPTQĐ, Văn phòng	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Hàng tháng
7	Giao ban về công tác quản lý đất đai, Trật tự đô thị.	P.TNMT, TTPTQĐ, Văn phòng	P.QLĐT, Đội TTĐT, Các cơ quan, đơn vị liên quan	Theo kế hoạch
8	Tiếp tục rà soát quỹ đất tái định cư hiện có của Thành phố, xây dựng kế hoạch chi tiết phục vụ việc bố trí tái định cư các Dự án.	TTPTQĐ, Phòng Tài nguyên và Môi trường	Các CQ, đơn vị liên quan; UBND các phường, xã.	Thường xuyên
9	Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đẩy mạnh công tác kiểm kê, họp xét, lập phương án bồi thường khi đơn giá được phê duyệt.	Trung tâm PTQĐ, Phòng Tài nguyên và Môi trường	Các Cơ quan, đơn vị UBND các phường, xã	Thường xuyên
10	Tiếp công dân định kỳ hàng tuần	Trung tâm PTQĐ, Phòng Tài nguyên và Môi trường	Văn phòng, Các Cơ quan, đơn vị UBND các phường, xã	Thường xuyên
11	Tập trung tổng rà soát, xử lý triệt để hành vi lấn chiếm, hủy hoại đất Nhà nước quản lý trên địa bàn Thành phố.	Phòng Tài nguyên và Môi trường	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã	Thường xuyên
12	Tiếp tục chỉ đạo xử lý các vụ việc vi phạm về đất đai, xây dựng trên núi, ven biển tại các Phường 1, 2, 5, Thắng Nhì.	Phòng Tài nguyên và Môi trường	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã	Thường xuyên

13	Tăng cường công tác xác minh, giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại, tố cáo mới phát sinh và các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên	P.TNMT, Thanh tra Thành phố	Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các phường, xã.	Thường xuyên
14	Tham gia các phiên Tòa theo nhiệm vụ và theo ủy quyền của Chủ tịch UBND Thành phố.	Phòng Tài nguyên và Môi trường	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên
15	Thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần đầu) theo quy định.	Phòng Tài nguyên và Môi trường	UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan	Theo hồ sơ phát sinh
16	Thẩm định, phê duyệt các quy hoạch chi tiết theo quy định; công khai, cắm mốc các quy hoạch, dự án được phê duyệt.	Phòng Quản lý đô thị	Cơ quan liên quan	Thường xuyên
17	Đẩy nhanh tiến độ các công việc liên quan đến dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân - Bãi Sau, dự án Công viên văn hóa - đô thị mới Bàu Trũng, dự án Công viên Bàu Sen...	Phòng Quản lý đô thị, Chủ đầu tư	Phòng TNMT, Các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên
18	Hoàn thành GIS các đồ án quy hoạch phân khu, thường xuyên cập nhật thông tin quản lý của các ngành, điều chỉnh để người dân tại có thể sử dụng thiết bị thông minh truy cập, tìm hiểu được tình trạng quy hoạch của lô, thửa đất đang thuộc quyền sử dụng	P. Quản lý đô thị, P.TNMT, các cơ quan chuyên môn liên quan	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã.	Thường xuyên
19	Rà soát, đề xuất chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung theo quy hoạch tỉnh mới được phê duyệt	Phòng Quản lý đô thị	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên
20	Rà soát các quy hoạch không còn phù hợp để kiến nghị điều chỉnh hoặc hủy bỏ theo quy định.	Phòng Quản lý đô thị	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên
21	Tăng cường công tác xác minh, giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại, tố cáo mới phát sinh và các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng trong lĩnh vực đất đai.	P.TNMT, Thanh tra Thành phố	Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các phường, xã.	Thường xuyên
22	Đôn đốc UBND các phường, xã xử lý các công trình vi phạm còn tồn đọng từ các năm trước chuyển sang. Thực hiện rà soát các công trình xây dựng không phép, trái phép địa bàn Thành phố; không để tình trạng tái vi phạm hoặc phát sinh mới.	Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì; Quản lý đô thị phối hợp	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã.	Thường xuyên
23	Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các kết luận thanh tra	Phòng Tài nguyên và Môi trường	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã.	Theo nội dung Kết

				luận thanh tra
24	Rà soát, kiến nghị xử lý đối với các Quyết định thu hồi đất không còn phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt	Phòng Tài nguyên và Môi trường	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã.	Thường xuyên
25	Rà soát, giải quyết dứt điểm các trường hợp hiến đất làm lối đi chung trên địa bàn thành phố Vũng Tàu mà chưa hoàn tất trình tự, thủ tục	Phòng Tài nguyên và Môi trường	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã.	Thường xuyên
26	Kiến nghị thực hiện chỉnh lý, cập nhật hồ sơ địa chính đối với các đơn vị có điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn thành phố Vũng Tàu theo Quyết định số 940/QĐ-BNV ngày 19/11/2023 của Bộ Nội vụ	Phòng Tài nguyên và Môi trường	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã.	Theo Kế hoạch
27	Tiếp tục rà soát lập kế hoạch sử dụng đất năm 2025	Phòng Tài nguyên và Môi trường	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã.	Quý IV
28	Chủ trì bàn giao hồ sơ địa chính giữa các phường có điều chỉnh địa giới hành chính theo Quyết định 940/QĐ-BNV Ngày 19/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành về việc công nhận số lượng, chất lượng hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được hoàn thiện, hiện đại hóa theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.	Phòng Tài nguyên và Môi trường	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 10
29	Kiểm kê đất đai năm 2024	Phòng Tài nguyên và Môi trường	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Tháng 10